

Thép Miền Nam - VNSTEEL tri ân người có công với Cách mạng

06:04 12/11/2021

Tác giả: Ngọc Bích

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL đã gửi những món quà tri ân đến các gia đình người có công với Cách mạng trong thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7 - mùa tri ân, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam lại tổ chức nhiều hoạt động tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, gia đình liệt sỹ; tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã quên mình và hy sinh anh dũng cho nền độc lập - tự do của đất nước.

Nhưng năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, Ban lãnh đạo Công ty Thép Miền Nam - VNSTEEL không tổ chức sự kiện long trọng này mà chỉ gửi quà đến các gia đình có công với cách mạng, gia đình Anh hùng, Liệt sỹ. Dù vậy, tình cảm và lòng biết ơn trong mỗi cán bộ, công nhân viên của Thép Miền Nam - VNSTEEL vẫn luôn sâu sắc và ghi ơn. Với 71 phần quà, trị giá 38 triệu đồng, Thép Miền Nam - VNSTEEL đã dành những lời tri ân sâu sắc và nặng lòng đến với các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa và truyền thống nhân văn, xây dựng nên nếp sống uống nước nhớ nguồn cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên của Thép Miền Nam - VNSTEEL.

Lễ kỷ niệm ngày Ngày Thương binh - Liệt Sỹ năm nay cũng có nhiều đặc biệt khi cả nước đang đồng lòng chiến đấu với dịch Covid-19. Hàng ngàn chiến sỹ áo trắng cũng tiếp tục truyền thống anh dũng quý báu của dân tộc, hy sinh cuộc sống cá nhân để đi ra tuyến đầu chống dịch. Ở hậu phương, Thép Miền Nam - VNSTEEL cũng thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 cho công nhân, để đảm bảo duy trì chuỗi sản xuất và cung ứng, góp phần cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu kép Vừa chống dịch - Vừa phát triển kinh tế. Từ đó, Thép Miền Nam - VNSTEEL tiếp nối những giá trị truyền thống, góp phần xây dựng đất nước, hỗ trợ xã hội và gửi lời tri ân đến các Anh hùng, Liệt sỹ.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/thep-mien-nam-vnsteel-tri-an-nguoi-co-cong-voi-cach-mang>